



คำอธิบาย
แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(พฤศจิกายน 2559)

คำนำ

เอกสารคำอธิบาย แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สำนักแผนงานและโครงการพิเศษจัดทำขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และสำนักแผนงานและโครงการพิเศษในฐานะผู้ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อสำนักงบประมาณ มีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ได้เสนอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
พฤศจิกายน 2559

สารบัญ

หน้า

1. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สป.กษ.		1
ยุทธศาสตร์การจัดสรร	: ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	2
แผนงาน	: บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2
<u>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง</u>	: เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	2
<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u>	: เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	3
โครงการ	: ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	4
กิจกรรม	: การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	6
ยุทธศาสตร์การจัดสรร		7
: ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน		7
แผนงาน	: บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	7
<u>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง</u>	: เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร	7
<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u>	: เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร	8
โครงการ	: กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	8
กิจกรรม	: สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	8
ยุทธศาสตร์การจัดสรร		9
: ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		9
แผนงาน	: พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	9
<u>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง</u>	: เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร	9
<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u>	: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	10
ผลผลิต	: อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร	12
กิจกรรมที่ 1	: สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	13
กิจกรรมที่ 2	: อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรต่างประเทศ	21
กิจกรรมที่ 3	: สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	24
กิจกรรมที่ 4	: สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	27
กิจกรรมที่ 5	: การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	28
กิจกรรมที่ 6	: การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29
ยุทธศาสตร์การจัดสรร		30
: ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		30
แผนงาน	: ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	30
<u>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง</u>	: การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญได้รับการบริหารจัดการในการลดต้นทุนการผลิต	30
<u>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</u>	: พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน	31
โครงการ	: ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน	33
กิจกรรม	: สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	34

2. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	36	
ยุทธศาสตร์การจัดสรร	: ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	37
แผนงาน	: พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	37
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	: เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร	37
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	: พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	38
ผลผลิต	: อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	39
กิจกรรม	: บูรณาการพัฒนากลไกแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม	40
3. รายละเอียดตัวชี้วัดที่สำคัญของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ 2560	41	

1. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด
ของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2560

1. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์จัดสรร	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
แผนงาน	บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	บูรณาการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร	เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร	การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญได้รับการบริหารจัดการในการลดต้นทุนการผลิต
เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ.	1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60) (สนง.กษ.จว. 4 จังหวัด, สผง.)	2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : - จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน (1,450 ราย) (สกร.)	3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85) (12 หน่วย : กกส., กนท., ศทส., สกธ., สกต., สกม., สตร., สดน., สผง., กปพ., สทป., สทร.) - ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของ สป.กษ. ในการสนับสนุนภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ * ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร/การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ/การเปิดตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สปข.) ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : จำนวนบุคลากรของ กษ. ที่ได้รับการพัฒนาสู่การเป็น Smart Officer ไม่น้อยกว่า 1,000 คน (สกร.) ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงทั้ง 4 เป้าหมาย (ร้อยละ 80) (สนง.กษ.จว., สผง.)	4. พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัด : - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (18,500 ราย) (กนท.) - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือ และแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 85) (สปข.) - จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน (76 จังหวัด) (สนง.กษ.จว., สผง.) - จำนวนพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืน (25,900 ไร่) (กนท.) * - จำนวนประชาชนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และผลการดำเนินงานของ กษ. ไม่ต่ำกว่า 500,000 คน (กกส.) *
โครงการ/ผลผลิต	ค. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัด : - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (3,700 ราย) - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70) (สนง.กษ.จว. 4 จังหวัด, สผง.)	ค. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ตัวชี้วัด : - จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน (1,450 ราย) (สกร.)	ผ. อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85) (สผง.)	ค. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ตัวชี้วัด : จำนวนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนที่ดำเนินการได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (8 โครงการ) (กกส., กนท., สกต., สปข., สนง.กษ.จว., สผง.)
กิจกรรม	การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัด : - จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำหมู่บ้าน (244 หมู่บ้าน) - จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ (289 ราย) (สนง.กษ.จว. 4 จังหวัด, สผง.)	สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ตัวชี้วัด : - จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน (1,450 ราย) (สกร.)	1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85) (12 หน่วยงาน ได้แก่ สกธ., กกส., กก., กค., กคจ., สกม., สดน., สทป., สผง., สตร., สร., สลพ.) 2. อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรต่างประเทศ ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจริญฯ หรือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาและขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85) (สกต., สปข.) - จำนวนรายงาน/ข้อเสนอที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุมเจริญฯหรือกับต่างประเทศนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการเกษตรต่างประเทศ (44 รายงาน) (สกต., สปข.) * 3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ร้อยละ 85) (กนท., สกร., กคค.) 4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85) (กปพ.) 5. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัด : - จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกบูรณาการ งาน/โครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด) (สนง.กษ.จว., สผง.) - ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญ 3 ชนิด ของจังหวัด (ร้อยละ 85) (สนง.กษ.จว., สผง.) * 6. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ (ร้อยละ 85) (ศทส.) - ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 3 ปี (ร้อยละ 85) (ศทส.) *	สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (ร้อยละ 85) (กกส., กนท., สกต., สปข., สนง.กษ.จว., สผง.) - ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85) (กนท.) *

ภารกิจสำนัก/กอง	
สผง.	- จัดทำแผน/งบประมาณ ติดตามประเมินผล - ป้องกันและแก้ไขปัญหาพิบัติด้านการเกษตร - อำนวยกิจการ สนง.กษ.จว. - ชายแดนใต้
สภาเกษตรกร	- อำนวยกิจการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรฯ - จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/จัดทำแผนพัฒนาตำบล - พัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรม
กกส.	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร (ใส่ทัศนูปกรณ์ Call Center โทรทัศน์เกษตรกร) - ให้บริการห้องสมุด กษ.
กนท.	- โครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่ - โครงการศูนย์เรียนรู้ / สรรหาปราชญ์เกษตรกร - อำนวยกิจการในการพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนฯ
ศทส.	- แผน DE กษ./จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (กษ.+สป.กษ.) - พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ/ระบบคอมพิวเตอร์ช่วย - พัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเกษตรกร
สกร.	- จัดฝึกอบรมและสัมมนา 9 หลักสูตร - อำนวยกิจการเพื่อให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
สกต.	- พัฒนาความร่วมมือ (เจรจา, ประชุม, สนับสนุนองค์การระหว่างประเทศ, โครงการความร่วมมือ, วิศวกรรม, วิศวกรรม) - โครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านต่างประเทศ (17 โครงการ)
สปข.	- ผลักดันการขายตลาดสินค้าเกษตร/ประชุมเจรจาความร่วมมือ - ป้องกัน+แก้ไขปัญหาในการส่งออก/วิเคราะห์+รายงานข้อมูล
สทส.	- ยกร่าง ตระจ่างกฎหมาย /ให้คำแนะนำ+ความเห็น - พิจารณาด้านนิติกรรมสัญญา/ดำเนินคดี/ดำเนินการความรับผิดชอบ - รับผิดชอบของ จนท.
สตร.	- ตรวจสอบตามงาน/โครงการในพื้นที่ - อำนวยกิจการสนับสนุนการตรวจราชการ
สดน.	- ตรวจสอบภายใน (หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. และ กษ.) - สนับสนุนงาน คตป.
กปพ.	- พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ กษ. - ประสานอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริ (ส่วนกลาง+ภูมิภาค)
สทป.	- ประสานอำนวยความสะดวกโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ - ปรับปรุงโครงสร้าง (กษ. และ สป.กษ.) - มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการ
สกร.	- จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กระทรวง กรม สป.กษ. สำนัก/กอง) - รับคำร้อง/อนุมัติจ่ายเงินกู้ และติดตามการชำระเงิน - ประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการข่มขู่ร้องเรียน
กคค.	- จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการส่งเสริมเกษตรกร - ติดตามการชำระหนี้ / บริหารจัดการฐานข้อมูลหนี้ - บริหารงานสารบรรณ/งานอาคารสถานที่/งานยานพาหนะ
กค.	- ให้บริการห้องประชุม/งานพระราชพิธี และกิจกรรมพิเศษ - บริหารงบประมาณ/พัสดุ/การเบิกจ่าย - จัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ /งานพัฒนาระบบงานคลัง
กคจ.	- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล/วางแผนอัตรากำลัง - งานสวัสดิการ
สร.	- ตรวจสอบกลับกรเรื่อง/ประสานและติดตามนโยบาย - งานด้านการประชุม ครม./รัฐสภา/รับเรื่องร้องเรียนราษฎร
สนง.กษ.จว.	- จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร / ติดตามรายงานผล - ศูนย์บริการข้อมูล/ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนภัยเกษตรกร - งานโครงการพระราชดำริ/รับเรื่องร้องเรียน

หมายเหตุ : * เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
 แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (3,700 ราย) 2) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	1) จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำหมู่บ้าน (244 หมู่บ้าน) 2) จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ (289 ราย)

**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาและเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร**

- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เป้าหมาย : ร้อยละ 60
- คำอธิบาย :

เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งหลังจากส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) นำมาประเมินหารายได้ของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อเปรียบเทียบจำนวนเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น กับจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรทั้งหมด (ดำเนินการตามหลักทางสถิติ)

- การคำนวณ :

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น} \\ & = \frac{\text{จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ปีงบประมาณ 2560)} \\ & \quad \times 100}{\text{จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรทั้งหมด}} \\ & \quad \text{(ปีงบประมาณ 2560)} \end{aligned}$$

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

- 1) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.)
- 2) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ)

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัดผลสำเร็จของการดำเนินงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

- เป้าหมาย : 3,700 ราย
- คำอธิบาย :

เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยเก็บข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา (4 อำเภอ)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้

- เป้าหมาย : ร้อยละ 70
- คำอธิบาย :

เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ หมายถึง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วนำความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากการจัดฝึกอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆ ไปปรับใช้ในการทำการเกษตร ทั้งในด้านการผลิต การจัดการโรคแมลง การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปการตลาด และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยการออกแบบสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2560 ถึงผลการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำการเกษตร แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบหาร้อยละของเกษตรกรที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้ (ดำเนินการตามหลักทางสถิติ)

- การคำนวณ :

$$\text{ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้} = \frac{\text{จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ปีงบประมาณ 2560) ที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้} \times 100}{\text{จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ปีงบประมาณ 2560) ทั้งหมด}}$$

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

- 1) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.)
- 2) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ)

งบประมาณรวม 30.0688 ล้านบาท (งบรายจ่ายอื่น)
(งบประมาณปี 2559 จำนวน 29.8497 ล้านบาท)

กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

การดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และสร้างระบบเครือข่าย โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำหมู่บ้าน

- เป้าหมาย : 244 หมู่บ้าน
- คำอธิบาย :

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล จำนวน 244 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ศูนย์ ตามเป้าหมายของ กอ.รมน. โดยเป็นการขับเคลื่อนร่วมกับมวลชนเสื้อเขียว เพื่อนำความรู้จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านถึงหมู่บ้านของตนเองภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยเก็บข้อมูลการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล โดยนับจำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้จัดตั้งขึ้นหมู่บ้านละ 1 ศูนย์ ในปีงบประมาณ 2560

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- เป้าหมาย : 289 ราย
- คำอธิบาย :

อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลสาขาต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ในพื้นที่ 289 ตำบล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน หรือเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีด้านการเกษตร

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยเก็บข้อมูลการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ และนับจำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2560

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

- 1) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.)
- 2) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ)

งบประมาณรวม 30.0688 ล้านบาท (งบรายจ่ายอื่น)

(งบประมาณปี 2559 จำนวน 29.8497 ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบ อาชีพด้านการเกษตร	จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความ ช่วยเหลือด้านเงินทุน (1,450 ราย)
โครงการ : กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ ผู้ยากจน	จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความ ช่วยเหลือด้านเงินทุน (1,450 ราย)
กิจกรรม : สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่ เกษตรกรและผู้ยากจน	จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความ ช่วยเหลือด้านเงินทุน (1,450 ราย)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการ : กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

กิจกรรม : สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินกู้
- เป้าหมาย : 1,450 ราย
- คำอธิบาย :

เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ หมายถึง เกษตรกรผู้ยากจน หรือผู้ยากจน หรือเกษตรกรผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเกษตรกรที่ยากจน หรือผู้ยากจน ที่เป็นลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านหนี้สิน ที่ดินทำกิน ถูกนำไปจำนอง ขายฝาก หรือถูกเจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันตามสัญญากู้ยืมเงิน ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ให้สามารถไถ่ถอน หรือซื้อที่ดินคืนมา หรือเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยเก็บจำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนได้

- หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ความคล่องตัว	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกิจ ระดับกระทรวง (ร้อยละ 85)
ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของ หน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)
กิจกรรมที่ 2 : อำนาจการด้านการเกษตรต่างประเทศ	ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจริญ หาหรือ กับต่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือ แก้ไขปัญหา และขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ร้อยละ 85)
กิจกรรมที่ 4 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	ร้อยละความสำเร็จของการประสานและ อำนาจการโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผน ที่กำหนด (ร้อยละ 85)
กิจกรรมที่ 5 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	จังหวัดที่สามารถอำนาจการเพื่อบูรณาการ งาน/ โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85 (76 จังหวัด)
กิจกรรมที่ 6 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ (ร้อยละ 85)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงานระดับกระทรวงให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานในระดับกระทรวงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยภารกิจของ สป.กษ. ที่มีการดำเนินงานในภาพกระทรวง ได้แก่ การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหาร การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ การบริหารและพัฒนาบุคลากร การพัฒนากฎหมาย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรต่างๆ ซึ่งมีกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้อง 12 กิจกรรม ดังนี้

หน่วยงาน	กิจกรรมย่อย
1. กองเกษตรสารนิเทศ	1. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร นโยบายกระทรวง
2. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	2. แผนการพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท
4. สถาบันเกษตรวิชาการ	4. การพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์บุคคลของ กษ.
5. สำนักการเกษตรต่างประเทศ	5. การเจรจาขยายตลาดสินค้าเกษตร และการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
6. สำนักกฎหมาย	6. การพัฒนากฎหมายของกระทรวง
7. สำนักตรวจราชการ	7. การตรวจราชการระดับกระทรวง
8. สำนักตรวจสอบภายใน	8. การตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
9. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	9. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางการเกษตรระดับกระทรวง
10. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	10. แผนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของกระทรวง
11. สำนักพัฒนาระบบบริหาร	11. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
12. สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	12. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม พร้อมเปรียบเทียบงานที่สามารถดำเนินการได้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แสดงว่ามีความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 100 แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายก็ให้ม้ค่าร้อยละลดลงตามจำนวนผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

- การคำนวณ :

<p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง</p> <p>= $\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อย}}{12}$</p>

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

12 สำนัก/กอง

ผลผลิต : **อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร**

- **ตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ.
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 85
- **คำอธิบาย :**

การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมภายใต้ผลผลิตอำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่สามารถดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามกิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.)

งบประมาณรวม	553.7004	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	309.2756	ล้านบาท
งบลงทุน	71.4740	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	71.9935	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	100.9573	ล้านบาท
(งบประมานปี 2559 จำนวน 675.4414 ล้านบาท)		

กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 13 กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมย่อย	หน่วยงาน
1. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1. สถาบันเกษตรราชการ
2. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	2. กองเกษตรสารนิเทศ
3. การบริหารงานสารบรรณ	3. กองกลาง
4. การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	4. กองคลัง
5. การบริหารงานบุคคล	5. กองการเจ้าหน้าที่
6. การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	6. สำนักกฎหมาย
7. การตรวจสอบภายใน	7. สำนักตรวจสอบภายใน
8. การพัฒนาระบบราชการ	8. สำนักพัฒนาระบบบริหาร
9. การบริหารแผนงาน/โครงการของ สป.กษ.	9. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
10. การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	10. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
11. การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	11. สำนักตรวจราชการ
12. การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี	12. สำนักงานรัฐมนตรี
13. การอำนวยความสะดวกด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม	13. สำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลรวมของการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมย่อยที่สามารถดำเนินการได้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การคำนวณ :

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ

= $\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อย}}{12}$

12

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

13 สำนัก/กอง

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

ผลความสำเร็จจากการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมและสัมมนา 2)ทุนศึกษาต่อในประเทศระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ 3) ทุนการศึกษาภาษาจีน

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน

- การคำนวณ :

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร} \\ & = \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายการกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}} \end{aligned}$$

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ภารกิจ นโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับบุคลากรในสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุ รวมถึงการให้บริการ Call Center การให้บริการห้องสมุด และอื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน

- การคำนวณ :

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร} \\ & = \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายการกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}} \end{aligned}$$

กิจกรรมย่อยที่ 3 : การบริหารงานสารบรรณ

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนบริหารงานสารบรรณ
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

ความสำเร็จความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการบริหารงานสารบรรณที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน

- การคำนวณ :

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ} \\ & = \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายการกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}} \end{aligned}$$

กิจกรรมย่อยที่ 4 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย ที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน

- การคำนวณ :

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย} \\ & = \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายการกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}} \end{aligned}$$

กิจกรรมย่อยที่ 5 : การบริหารงานบุคคล

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการบริหารงานบุคคลที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน

- การคำนวณ :

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล} \\ & = \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายการกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}} \end{aligned}$$

กิจกรรมย่อยที่ 6 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการดำเนินการด้านกฎหมายสามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน

- การคำนวณ :

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย} \\ & = \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายการกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}} \end{aligned}$$

กิจกรรมย่อยที่ 7 : การตรวจสอบภายใน

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการตรวจสอบภายในที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน

- การคำนวณ :

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน} \\ & = \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายการกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}} \end{aligned}$$

กิจกรรมย่อยที่ 8 : การพัฒนาระบบราชการ

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการพัฒนาระบบราชการที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน

- การคำนวณ :

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ} \\ & = \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายการกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}} \end{aligned}$$

กิจกรรมย่อยที่ 9 : การบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารแผนงาน/โครงการของ สป.กษ.
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ. ที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน

- การคำนวณ :

<p>ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารแผนงาน/โครงการของ สป.กษ.</p> $= \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายการกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}}$

กิจกรรมย่อยที่ 10 : การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน

- การคำนวณ :

<p>ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร</p> $= \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายการกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}}$

กิจกรรมย่อยที่ 11 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน

- การคำนวณ :

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์} \\ & = \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายการกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}} \end{aligned}$$

กิจกรรมย่อยที่ 12 : การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน

- การคำนวณ :

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี} \\ & = \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายการกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}} \end{aligned}$$

กิจกรรมย่อยที่ 13 : การอำนวยความสะดวกด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรมที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน

- การคำนวณ :

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม

$$= \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}}$$

งบประมาณรวม	149.4277	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	109.7552	ล้านบาท
งบลงทุน	15.7607	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	10.9020	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	13.0098	ล้านบาท
(งบประมาณปี 2559 จำนวน 151.9727 ล้านบาท)		

กิจกรรมที่ 2 : อำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ

- **ตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจริญ ทหารเรือ กับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ แก้ไขปัญหาและขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 85
- **คำอธิบาย :**

การดำเนินงานเพื่ออำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้

หน่วยงาน	กิจกรรมย่อย
1. สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ	1. พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าการลงทุนด้านการเกษตรต่างประเทศ
2. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	2. ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมย่อย

- **การคำนวณ :**

ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจริญ ทหารเรือ กับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ แก้ไขปัญหาและขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด	
=	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าการลงทุนด้านการเกษตรต่างประเทศ
	$\frac{(\text{จำนวนเรื่องที่ได้รับการพัฒนาและขยายการค้าการลงทุน} \times 100)}{58 \text{ เรื่อง}}$
+	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรม ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
	$\frac{(\text{จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ} \times 100)}{17 \text{ เรื่อง}}$
<hr/> 2 (กิจกรรม)	

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

- 1) สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ
- 2) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 1 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
- เป้าหมาย : 58 เรื่อง
- คำอธิบาย :

จำนวนเรื่องที่ได้รับการพัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องหมายถึง จำนวนเรื่องที่มีการเข้าร่วมเจรจา/ประชุมหารือหรือความร่วมมือด้านการเกษตรกับผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนของต่างประเทศ โดยเป็นการดำเนินการในประเทศ และการเข้าร่วมคณะเดินทางไปประชุมหารือ/เจรจาในต่างประเทศ

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนเรื่องที่มีการเข้าร่วมเจรจา/ประชุมหารือหรือความร่วมมือด้านการเกษตรกับผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนของต่างประเทศ พร้อมทั้งระบุรายละเอียด การปฏิบัติงาน ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน

กิจกรรมย่อยที่ 2 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ
- เป้าหมาย : 17 เรื่อง
- คำอธิบาย :

จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ หมายถึง จำนวนเรื่องที่ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การศึกษา กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ การติดตาม ศึกษาสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ การศึกษาแนวทางการผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารไทยในต่างประเทศ การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารกระทรวง รวมถึงการจัดทำโครงการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของไทย และการนำเจ้าหน้าที่ของไทยเข้าร่วมประชุมหารือแก้ไข ข้อปัญหา หรือการนำเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในต่างประเทศเดินทางมาไทยเพื่อการให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยระบุรายละเอียดการปฏิบัติงาน ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ โดยจำนวนเรื่องทั้ง 17 เรื่อง หมายถึง เรื่องที่ดำเนินการตามแผนภายใต้ งบประมาณอื่น รายการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่สำนักงานได้ดำเนินการจริง

<u>งบประมาณรวม</u>	153.6375	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	64.6062	ล้านบาท
งบลงทุน	0.3398	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	60.8915	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	27.8000	ล้านบาท
(งบประมาณปี 2559 จำนวน 282.0136 ล้านบาท)		

กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

- **ตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 85
- **คำอธิบาย :**

สนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกิน รวมทั้งแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้

หน่วยงาน	กิจกรรมย่อย
1. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	1. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	2. การยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร
3. กองบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	3. การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร
	4. การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมย่อย

- **การคำนวณ :**

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

=
$$\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อย}}{4 \text{ (กิจกรรมย่อย)}}$$

4 (กิจกรรมย่อย)

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

- 1) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
- 2) สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
- 3) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ การรวมกลุ่มเกษตรกร การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรม และรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานรายการกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 4 สาขา
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

การคัดเลือกปราชญ์เกษตรที่มีภูมิปัญญาด้านการเกษตรใน 4 สาขา ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์เกษตรดีเด่น และปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาดังกล่าว

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรม และรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานรายการกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

กิจกรรมย่อยที่ 3 : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85

- คำอธิบาย :

เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ หมายถึง เกษตรกรผู้ยากจน หรือผู้ยากจน หรือเกษตรกรผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเกษตรกรที่ยากจน หรือผู้ยากจนที่เป็นลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านหนี้สิน ที่ดินทำกินถูกนำไปจำนอง ขายฝาก หรือถูกเจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันตามสัญญากู้ยืมเงิน ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ให้สามารถ ไร่ หรือไถ่ถอน หรือซื้อที่ดินคืนมา หรือเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรม และรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานรายการกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

กิจกรรมย่อยที่ 4 : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือในด้านทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกรในกิจการ การส่งเสริมการผลิต การส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน การรักษาเสถียรภาพของราคาและการจำหน่าย การป้องกันและขจัดภัย และการศึกษาวิจัยโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรม และรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานรายการกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

งบประมาณรวม	27.1293	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	10.2954	ล้านบาท
งบลงทุน	-	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	0.2000	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	16.6339	ล้านบาท
(งบประมาณปี 2559 จำนวน 31.2260 ล้านบาท)		

กิจกรรมที่ 4 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ

- **ตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 85
- **คำอธิบาย :**

ความสำเร็จในการดำเนินงานประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การดำเนินงาน ดังนี้ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น การเสนอของบประมาณ การประสานการดำเนินงาน การทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของโครงการ การสรุปเสนอเรื่องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมและสรุปผลการประชุม การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรม และรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- **การคำนวณ :**

ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด

$$= \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}}$$

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

งบประมาณรวม	24.3073	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	0.5737	ล้านบาท
งบลงทุน	-	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	-	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	23.7336	ล้านบาท
(งบประมาณปี 2559 จำนวน 29.1206 ล้านบาท)		

กิจกรรมที่ 5 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

- **ตัวชี้วัด :** จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อบูรณาการงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
- **เป้าหมาย :** 76 จังหวัด
- **คำอธิบาย :**

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มีการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี โดยจะนับจำนวนเฉพาะจังหวัดที่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป ส่วนจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานตามแผน ต่ำกว่าร้อยละ 85 ไม่นับจำนวนจังหวัด

- **การรายงานผล :**

รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 โดยจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นรายเดือน และประมวลผลในไตรมาส 4 แสดงผลจำนวนจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 โดยนับจำนวนเฉพาะจังหวัดที่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป

- **การคำนวณ :**

จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อบูรณาการ งาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
 = จำนวนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่มีผลการดำเนินงานได้ตามแผน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป

โดย ผลการดำเนินงานตามแผนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (แต่ละจังหวัด)

$$= \frac{\text{ผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ}}$$

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

- 1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- 2) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

งบประมาณรวม	147.5896	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	106.9420	ล้านบาท
งบลงทุน	40.6476	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	-	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
(งบประมาณปี 2559 จำนวน 148.3004 ล้านบาท)		

กิจกรรมที่ 6 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- **ตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 85
- **คำอธิบาย :**

ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรม และรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละ กิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- **การคำนวณ :**

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ} = \frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}}$$

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรวม	51.6090	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	17.1031	ล้านบาท
งบลงทุน	14.7259	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	-	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	19.7800	ล้านบาท
(งบประมานปี 2559 จำนวน 32.8081 ล้านบาท)		

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร
 อย่างเป็นระบบ
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญได้รับการบริหารจัดการในการลดต้นทุน
 การผลิต

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการ ทำการเกษตรอย่างยั่งยืน	1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (18,500 ราย) 2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อ พัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร กับต่างประเทศ (ร้อยละ 85) 3) จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตรให้ เกิดความยั่งยืน (76 จังหวัด)
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน	จำนวนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรให้เกิดความยั่งยืนที่ดำเนินการได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85 (8 โครงการ)
กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรยั่งยืน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรยั่งยืน (ร้อยละ 85)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

- เป้าหมาย : 18,500 ราย
- คำอธิบาย :

การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้มีความตระหนักในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ผ่านการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมพร้อมการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมจะเกิดจากการจัดทำแผนความต้องการร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการและสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เป้าหมาย 3,300 ราย)

2) จัดกิจกรรมถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง (เป้าหมาย 15,200 ราย)

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลเป็นจำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ

- เป้าหมาย : ร้อยละ 85
- คำอธิบาย :

การดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับพหุภาคี ที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 7 แห่ง และฝ่ายการเกษตรประจำกงสุลใหญ่ 4 แห่ง เข้าร่วมเจรจา/ประชุมหาหรือความร่วมมือด้านการเกษตรกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง และผู้แทนต่างประเทศ โดยเป็นการดำเนินการในประเทศ และการเข้าร่วมคณะเดินทางไปประชุมหาหรือ/เจรจาในต่างประเทศ เพื่อผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ปกป้องและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรม และรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- การคำนวณ :

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ} \\ = \frac{\text{จำนวนครั้งในการเจรจา/หารือในการพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่บรรลุ} \\ \text{วัตถุประสงค์ที่กำหนด} \times 100}{\text{จำนวนครั้งที่มีการเจรจา หรือทั้งหมด}}$$

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตร ให้เกิดความยั่งยืน

- เป้าหมาย : 76 จังหวัด

- คำอธิบาย :

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการเป็นศูนย์กลางแปลงนโยบายสำคัญของกระทรวงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายได้บรรลุตามเป้าหมาย

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลจำนวนจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้

- การคำนวณ :

$$\text{จำนวนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตร ให้เกิดความยั่งยืนได้ตามแผนที่กำหนด} \\ \text{โดยร้อยละความสำเร็จที่แต่ละสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสามารถดำเนินการได้ตามแผน} \\ = \frac{\text{ผลการดำเนินงาน} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ}}$$

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

- 1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- 2) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเกษตรให้เกิดความยั่งยืน

- **ตัวชี้วัด :** จำนวนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเกษตรให้เกิดความยั่งยืนที่ดำเนินการได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
- **เป้าหมาย :** 8 โครงการ
- **คำอธิบาย :**

การดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเกษตรให้เกิดความยั่งยืน โดยจะนับเฉพาะโครงการที่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป ส่วนโครงการที่มีผลการดำเนินงานตามแผน ต่ำกว่าร้อยละ 85 ไม่นับจำนวนโครงการ

- **การรายงานผล :**

รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 โดยจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเป็นรายเดือน และประมวลผลในไตรมาส 4 แสดงผลจำนวนโครงการที่มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 โดยนับจำนวนเฉพาะโครงการที่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป

- **การคำนวณ :**

จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเกษตรให้เกิดความยั่งยืนที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

= จำนวนโครงการที่มีผลการดำเนินงานได้ตามแผน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป

โดย ผลการดำเนินงานตามแผนของแต่ละโครงการ

$$= \frac{\text{ผลการดำเนินงานของโครงการ} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ}}$$

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

- 1) กองเกษตรสารนิเทศ
- 2) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
- 3) สำนักการเกษตรต่างประเทศ
- 4) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ .
- 5) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

งบประมาณรวม	165.5020	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
งบลงทุน	-	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	45.0000	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	120.5020	ล้านบาท
(งบประมาณปี 2559 จำนวน 107.5000 ล้านบาท)		

กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

- **ตัวชี้วัด :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
- **เป้าหมาย :** ร้อยละ 85
- **คำอธิบาย :**

การดำเนินงานของ กอง / สำนัก ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย 8 กิจกรรมย่อย ดังนี้

หน่วยงาน	กิจกรรมย่อย
1. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	1. การส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
2. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	2. การส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านต่างประเทศ
3. สำนักการเกษตรต่างประเทศ	3. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
4. กองเกษตรสารนิเทศ	4. การดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตร
5. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	5. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรของกระทรวง
	6. การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ
	7. การสร้างเครือข่ายประชารัฐภาคการเกษตร
	8. การสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการทำเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้า

- **การรายงานผล :**

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน แต่ละกิจกรรมย่อย

- **การคำนวณ :**

<p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน</p> <p>= $\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อย}}{\text{จำนวนกิจกรรมย่อย (8 กิจกรรมย่อย)}}$</p>

- **หน่วยงานรับผิดชอบ :**

- 1) กองเกษตรสารนิเทศ
- 2) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
- 3) สำนักการเกษตรต่างประเทศ
- 4) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ .
- 5) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

<u>งบประมาณรวม</u>	165.5020	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
งบลงทุน	-	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	45.0000	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	120.5020	ล้านบาท
(งบประมาณปี 2559 จำนวน 107.5000 ล้านบาท)		

2. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด
ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2560

2. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์จัดสรร	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงาน	พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด(ร้อยละ 76) - ร้อยละความสำเร็จของเกษตรกรองค์กรเกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาอาชีพเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรม (ร้อยละ 60) (สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ)
โครงการ/ผลผลิต	ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด(ร้อยละ 76) - จำนวนเรื่องในการเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา (97 เรื่อง) - ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติปี 2560-2564 (ร้อยละ 76) (สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ)
กิจกรรม	บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ตัวชี้วัด : -จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ (5 เรื่อง) -จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (77 เรื่อง) -จำนวนของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรประจำจังหวัดและพัฒนาเครือข่าย การสื่อสารระดับตำบล (20 จังหวัด) -จำนวนของการจัดทำแผนพัฒนาตำบลหรือแผนแก้ไขปัญหาเกษตรระดับตำบลร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด ภาคประชาสังคมภาคธุรกิจ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ (888 ตำบล) (สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ)
ภารกิจของสภาเกษตรกร	- อำนวยความสะดวกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรฯ - จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/จัดทำแผนพัฒนาตำบล

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
<p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)</p>
<p>ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)</p>
<p>กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แบบมีส่วนร่วม</p>	<p>1) จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ (5 เรื่อง) 2) จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (77 เรื่อง)</p>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

- เป้าหมาย : ร้อยละ 76

- คำอธิบาย :

การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมภายใต้ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม พร้อมเปรียบเทียบงานที่สามารถดำเนินการได้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แสดงว่ามีความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 100 แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายก็ให้มีค่าร้อยละลดลงตามจำนวนผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

- การคำนวณ :

ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

$$= \frac{\text{ร้อยละความสำเร็จการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ} + \text{ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น}}{2}$$

โดย

-ร้อยละความสำเร็จการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ

$$= \frac{\text{(จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ดำเนินการได้} \times 100)}{5 \text{ เรื่อง}}$$

และ

-ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

$$= \frac{\text{(จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรา ที่ดำเนินการได้} \times 100)}{77 \text{ เรื่อง}}$$

- หน่วยงานรับผิดชอบ :

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
- เป้าหมาย : ร้อยละ 76
- คำอธิบาย :

ดำเนินการอำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกร ทั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ตามที่ได้รับการสะท้อนปัญหาจากจังหวัด หรือโดยสถานการณ์ขณะนั้น แล้วแต่กรณี และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม พร้อมเปรียบเทียบงานที่สามารถดำเนินการได้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แสดงว่ามีความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 100 แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายก็ให้มีค่าร้อยละลดลงตามจำนวนผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

- การคำนวณ :

$$\frac{\text{ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด} = \text{ร้อยละความสำเร็จการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ} + \text{ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น}}{2}$$

โดย

-ร้อยละความสำเร็จการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ

$$= \frac{\text{จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ดำเนินการได้} \times 100}{5 \text{ เรื่อง}}$$

และ

-ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

$$= \frac{\text{จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่ดำเนินการได้} \times 100}{77 \text{ เรื่อง}}$$

- หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบประมาณรวม 407.2531 ล้านบาท (งบเงินอุดหนุน)
(งบประมาณปี 2559 จำนวน 396.2657 ล้านบาท)

กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

การวัดผลสำเร็จของการดำเนินบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ

- เป้าหมาย : 5 เรื่อง
- คำอธิบาย :

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ หมายถึง การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับการสะท้อนปัญหาจากจังหวัด หรือโดยสถานการณ์ขณะนั้น แล้วแต่กรณี นำมาศึกษา แยกแยะ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียด้านต่างๆ และนำสู่การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรองค์กรเกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐและภาคเอกชน จนได้ข้อสรุปจัดทำเป็นข้อเสนอยื่นต่อคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายไตรมาส โดยนับจากจำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป้าหมาย : 77 เรื่อง
- คำอธิบาย :

เรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลภาคการเกษตร เพื่อจัดทำความเห็น หรือดำเนินการตามความเห็นของสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาต่อยอด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการหรือเสนอหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงพิจารณาดำเนินการ

- การรายงานผล :

จัดทำรายงานผลเป็นรายไตรมาส โดยนับจากจำนวนเรื่องที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบประมาณรวม 407.2531 ล้านบาท (งบเงินอุดหนุน)
(งบประมาณปี 2559 จำนวน 396.2657 ล้านบาท)

3. รายละเอียดตัวชี้วัดที่สำคัญของ สป.กษ.
ประจำปีงบประมาณ 2560

3 รายละเอียดตัวชี้วัดที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560

รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ	คำอธิบายตัวชี้วัด
สป.กษ. 01	ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60) (สผง. / สนง.กษ.จว. 4 จังหวัดชายแดนใต้)	เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งหลังจาก ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
<p>รายงานผล / การคำนวณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 - สํารวจและรวบรวมข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2560 โดยเปรียบเทียบ <u>ก่อน</u> และ <u>หลัง</u> ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจากโครงการ นำมาเปรียบเทียบจำนวนเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น - สูตรการคำนวณ = $\frac{\text{จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) มีรายได้เพิ่มขึ้น} \times 100}{\text{จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2560)}}$ 		
สป.กษ. 02	<p>ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของ สป.กษ. ในการสนับสนุน ภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 85) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร/การพัฒนา ความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ/การเปิดตลาด สินค้าเกษตรในต่างประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สปช.) 2. จำนวนบุคลากรของ กษ. ที่ได้รับการพัฒนาสู่การเป็น Smart Officer ไม่น้อยกว่า 1,000 คน (สทช.) 3. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมาย การให้บริการกระทรวงทั้ง 4 เป้าหมาย (ร้อยละ 80) (สนง.กษ.จว. /สผง.) 	<p>ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากการ อํานวยการและบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนงานระดับกระทรวงให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งภารกิจสำคัญของ สป.กษ. ที่มี การดำเนินงานในระดับกระทรวง 3 ภารกิจ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ด้านการเกษตรต่างประเทศ : เป็นภารกิจหลักของ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ต่างประเทศ (สปช.) 7 แห่ง และฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ 3 แห่ง ดำเนินการในฐานะ ที่เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในต่างประเทศ โดยกำหนดให้สำนักงานแต่ละแห่งเลือก กิจกรรม เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัด 1 กิจกรรม (การแก้ไขปัญหา/การสร้างความร่วมมือฯ/การเปิดตลาด) 2. การพัฒนาบุคลากร : กษ. ได้มีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ ให้มีการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Officer โดยมอบหมายสถาบันเกษตรกรจัดการทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่การเป็น Smart Officer รวมทั้งประเมินผลพร้อมจัดทำเป็น

รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ	คำอธิบายตัวชี้วัด
		<p>ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ ในระยะต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรฯ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน</p> <p>3. งานส่วนภูมิภาค : การขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายกระทรวงที่มี 4 เป้าหมายหลัก ประกอบด้วย 1) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญที่เพิ่มขึ้น 2) คุณภาพสินค้าเกษตรสูงขึ้น 3) เพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 4) บริหารจัดการน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรอย่างเหมาะสม ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสู่ระดับพื้นที่มีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ กษ.แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เป็นกลไกสำคัญ โดยมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน ผลักดัน และบริหารจัดการการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายกระทรวงทั้ง 4 เป้าหมายให้เกิดผลสำเร็จ</p>

รายงานผล / การคำนวณ

- จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน

- การจัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัดย่อย

1) เก็บข้อมูลสินค้าเกษตรและอาหารไทย (การแก้ไขปัญหา/การเปิดตลาด) และการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศที่เป็นผลจากการดำเนินงานด้านต่างประเทศของ สปช. และกงสุล (ฝ่ายการเกษตร) โดยจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนของทั้ง 3 กิจกรรม และคำนวณผลสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ความสามารถในการดำเนินงานของ สปช. = $\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของ สปช. 7 แห่ง และฝ่ายการเกษตรประจำกงสุลใหญ่ 3 แห่ง}}{10}$

2) เก็บข้อมูลจำนวนบุคลากรของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ที่ได้เข้ารับการพัฒนาก้าวสู่การเป็น Smart Officer พร้อมประเมินผลบุคลากรหลังได้รับการพัฒนา

ลำดับ	โครงการ / หลักสูตร	ระยะเวลา	จำนวน ผู้ได้รับการพัฒนา	ผลประเมิน หลังได้รับการพัฒนา

รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ	คำอธิบายตัวชี้วัด										
	<p>3) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดำเนินการสนับสนุน ผลักดัน และบริหารจัดการการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายกระทรวง 4 เป้าหมาย</p> <table border="1" data-bbox="226 316 2040 660"> <thead> <tr> <th data-bbox="226 316 1738 360">กิจกรรม</th> <th data-bbox="1738 316 2040 360">ระยะเวลาดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="226 360 1738 443">1. ชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ กษ.แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) รับทราบและเข้าใจภาพรวมเป้าหมายกระทรวง ทั้ง 4 เป้าหมาย และตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมาย พร้อมวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดในแต่ละเป้าหมายกระทรวง</td> <td data-bbox="1738 360 2040 443"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 443 1738 526">2. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องจัดทำแผน/แนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายกระทรวงทั้ง 4 เป้าหมายเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ กษ.แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ทราบและใช้ในการติดตามการดำเนินงาน</td> <td data-bbox="1738 443 2040 526"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 526 1738 609">3. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเป้าหมายกระทรวงในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ กษ.แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)</td> <td data-bbox="1738 526 2040 609"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 609 1738 660">4. ประมวลประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องในแต่ละเป้าหมายกระทรวง</td> <td data-bbox="1738 609 2040 660"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="309 671 1258 707">หมายเหตุ: กิจกรรมสามารถเพิ่มเติม/ปรับเปลี่ยนได้ตามการปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัด</p> <p data-bbox="197 762 1711 852">สูตรการคำนวณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายกระทรวง = $\frac{\text{ผลรวมร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายกระทรวงแต่ละจังหวัด}}{76}$</p> <p data-bbox="188 906 1279 995">สูตรการคำนวณ : ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของ สป.กษ. ในการสนับสนุนภารกิจระดับกระทรวง = $\frac{\text{ผลรวมร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดย่อย}}{3}$</p>	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	1. ชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ กษ.แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) รับทราบและเข้าใจภาพรวมเป้าหมายกระทรวง ทั้ง 4 เป้าหมาย และตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมาย พร้อมวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดในแต่ละเป้าหมายกระทรวง		2. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องจัดทำแผน/แนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายกระทรวงทั้ง 4 เป้าหมายเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ กษ.แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ทราบและใช้ในการติดตามการดำเนินงาน		3. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเป้าหมายกระทรวงในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ กษ.แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)		4. ประมวลประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องในแต่ละเป้าหมายกระทรวง		
กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											
1. ชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ กษ.แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) รับทราบและเข้าใจภาพรวมเป้าหมายกระทรวง ทั้ง 4 เป้าหมาย และตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมาย พร้อมวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดในแต่ละเป้าหมายกระทรวง												
2. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องจัดทำแผน/แนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายกระทรวงทั้ง 4 เป้าหมายเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ กษ.แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ทราบและใช้ในการติดตามการดำเนินงาน												
3. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเป้าหมายกระทรวงในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ กษ.แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)												
4. ประมวลประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องในแต่ละเป้าหมายกระทรวง												
สป.กษ. 03	จำนวนพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืน (25,900 ไร่) (กนท.)	เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นระบบการเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งนำไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค โดยมี 5 รูปแบบ ประกอบด้วย เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร โดยในปีงบประมาณ 2560 เป็นการทำงานส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำกรเกษตรกรรมแบบยั่งยืน										

รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ	คำอธิบายตัวชี้วัด															
<p>รายงานผล / การคำนวณ</p> <p>- จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน</p> <p>- ตรวจสอบและเก็บข้อมูลจำนวนพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรกรรมยั่งยืนจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่กระทรวงส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรทำการเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <table border="1" data-bbox="255 491 1794 667"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>รายชื่อเกษตรกร</th> <th>ที่อยู่</th> <th>ประเภทระบบเกษตร (5 รูปแบบ) *</th> <th>จำนวนพื้นที่ (ไร่)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : * เกษตรกรรมยั่งยืนมี 5 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) เกษตรอินทรีย์ 2) เกษตรทฤษฎีใหม่ 3) เกษตรผสมผสาน 4) เกษตรธรรมชาติ 5) วนเกษตร</p> <p>- วิธีการคำนวณ = จำนวนพื้นที่ที่มีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ + จำนวนพื้นที่ที่มีการทำเกษตรผสมผสาน</p> <p>หมายเหตุ : จำนวนพื้นที่ 25,900 ไร่ คำนวณจาก (จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน 18,500 ราย x 70%) x 2 ไร่/ราย</p>			ลำดับ	รายชื่อเกษตรกร	ที่อยู่	ประเภทระบบเกษตร (5 รูปแบบ) *	จำนวนพื้นที่ (ไร่)										
ลำดับ	รายชื่อเกษตรกร	ที่อยู่	ประเภทระบบเกษตร (5 รูปแบบ) *	จำนวนพื้นที่ (ไร่)													
สป.กษ. 04	<p>ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85) (กนท.)</p>	<p>การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สป.กษ. เป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจในการกำหนดกรอบนโยบาย มาตรการ และแผนงาน รวมถึงการประสานงาน เชื่อมโยงให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของกระทรวงฯ ดังนั้น จึงได้จัดทำร่างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559-2564 โดยยึดกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals-SDGs) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>															

รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ	คำอธิบายตัวชี้วัด															
<p>รายงานผล / การคำนวณ</p> <p>- จัดทำรายงานผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้ เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมที่ทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="340 379 1926 724"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>ระยะเวลา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑</td> <td>จัดทำร่างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</td> <td>ต.ค. ๒๕๕๙</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td>จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและให้ความเห็นชอบร่างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงฯ</td> <td>พ.ย. ๒๕๕๙</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td>แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อทราบและดำเนินการตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงฯ</td> <td>ธ.ค. ๒๕๕๙</td> </tr> <tr> <td>๔</td> <td>ติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงฯ</td> <td>ก.ย. ๒๕๖๐</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน หมายถึงระบบการเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งนำไปสู่การพึ่งตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และผู้บริโภค - ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน มี 5 รูปแบบหลัก ประกอบด้วย 1) เกษตรอินทรีย์ 2) เกษตรทฤษฎีใหม่ 3) เกษตรผสมผสาน 4) เกษตรธรรมชาติ 5) วนเกษตร <p>- สูตรคำนวณ = $\frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}}$</p>			ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	๑	จัดทำร่างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ต.ค. ๒๕๕๙	๒	จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและให้ความเห็นชอบร่างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงฯ	พ.ย. ๒๕๕๙	๓	แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อทราบและดำเนินการตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงฯ	ธ.ค. ๒๕๕๙	๔	ติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงฯ	ก.ย. ๒๕๖๐
ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา															
๑	จัดทำร่างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ต.ค. ๒๕๕๙															
๒	จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและให้ความเห็นชอบร่างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงฯ	พ.ย. ๒๕๕๙															
๓	แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อทราบและดำเนินการตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงฯ	ธ.ค. ๒๕๕๙															
๔	ติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงฯ	ก.ย. ๒๕๖๐															
สป.กษ. 05	ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70) (สผง. / สนง.กษ.จว. 4 จังหวัดชายแดนใต้)	เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ หมายถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วนำความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากการจัดฝึกอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆ ไปปรับใช้ในการทำการเกษตร ทั้งในด้านการผลิต การจัดการโรคแมลง การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปการตลาด และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง															
<p>รายงานผล / การคำนวณ</p> <p>- จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4</p>																	

รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ	คำอธิบายตัวชี้วัด												
	<p>- ออกแบบสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2560 ถึงผลการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำการเกษตร แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบหาร้อยละของเกษตรกรที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้ (ดำเนินการตามหลักทางสถิติ)</p> <p>- สูตรคำนวณ</p> $= \frac{\text{จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ(ปีงบประมาณ 2560) ที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้} \times 100}{\text{จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ปีงบประมาณ 2560) ทั้งหมด}}$													
สป.กษ. 06	<p>จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินกู้ (1,450 ราย) (สกร.)</p>	<p>เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ หมายถึง เกษตรกรผู้ยากจน หรือผู้ยากจน หรือเกษตรกรผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเกษตรกรที่ยากจน หรือผู้ยากจนที่เป็นลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านหนี้สิน ที่ดินทำกินถูกนำไปจำนอง ขายฝาก หรือถูกเจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันตามสัญญากู้ยืมเงิน ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ให้สามารถไถ่ถอนหรือซื้อที่ดินคืนมา หรือเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ</p>												
<p>รายงานผล</p> <p>จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยการนับจำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน</p>														
สป.กษ. 07	<p>จำนวนประชาชนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และผลการดำเนินงานของ กษ. ไม่ต่ำกว่า 500,000 คน (กทส.)</p>	<p>การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการเกษตร : เป็นการสำรวจข้อมูลจำนวนประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และผลการดำเนินงานของ กษ. โดยมีเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 500,000 คน</p>												
<p>รายงานผล / การคำนวณ</p> <p>- จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน</p> <p>- สำรวจและเก็บข้อมูลจำนวนประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของกระทรวงโดยจำแนกเป็นรายช่องทางในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ สิ่งพิมพ์ Call Center และสื่อออนไลน์ต่างๆ</p> <table border="1" data-bbox="488 1225 1783 1358"> <thead> <tr> <th>ประเภทช่องทาง</th> <th>ประเด็นประชาสัมพันธ์</th> <th>จำนวนประชาชนรับรู้ข่าวสาร</th> <th>ระยะเวลาสื่อสาร</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ประเภทช่องทาง	ประเด็นประชาสัมพันธ์	จำนวนประชาชนรับรู้ข่าวสาร	ระยะเวลาสื่อสาร								
ประเภทช่องทาง	ประเด็นประชาสัมพันธ์	จำนวนประชาชนรับรู้ข่าวสาร	ระยะเวลาสื่อสาร											

รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ	คำอธิบายตัวชี้วัด
สป.กษ. 08	ร้อยละของความสำเร็จของการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในสังกัด สป.กษ. ตามแผนปี 2560 (ร้อยละ 90) (สผง.)	การวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ตามกิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
สป.กษ. 09	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 96) (กค.)	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ 2560 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรี
สป.กษ. 10	จำนวนรายงาน/ข้อเสนอที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุม เจรจาหารือกับต่างประเทศนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการ ตัดสินใจด้านการเกษตรต่างประเทศ (44 รายงาน) (สกต. สปษ.)	การดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศในการพัฒนาและขยายความร่วมมือ อำนวยความสะดวก ทางการค้าสินค้าเกษตรของไทย แก้ไขปัญหาทางเทคนิคสินค้าเกษตร และการลงทุนร่วมกับ ต่างประเทศ โดยเป็นการส่งผู้แทนเข้าร่วมเจรจา/ประชุมหารือระหว่างประเทศตามพันธกรณีและ ข้อผูกพันที่กำหนด ทั้งเวทีในประเทศและต่างประเทศ มีเป้าหมายรวม 58 เรื่อง โดยภายหลังจาก การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศดังกล่าวจะต้องจัดทำรายงานสรุปสาระสำคัญ ผลจากการ ประชุมที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์หรือผลกระทบที่ประเทศไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้รับ พร้อมจัดทำเป็นข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในด้านการเกษตรต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2560 กำหนดเป้าหมายการเข้าร่วมประชุมรวม 58 เรื่อง โดยมีเป้าหมายจะต้องจัดทำรายงาน/ข้อเสนอดังกล่าวไม่น้อยกว่า 44 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75

รายงานผล / การคำนวณ

- จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน
- จัดเก็บข้อมูลโดยแสดงผลเป็นจำนวนรายงาน/ข้อเสนอที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุมเจรจา หารือกับต่างประเทศ และมีการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา

ลำดับ	รายการการเข้าร่วมประชุม	ประเทศ	ระยะเวลา	ข้อเสนอ และ ว.ด.ป. ที่นำเสนอผู้บริหาร	หน่วยงาน

รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ	คำอธิบายตัวชี้วัด
สป.ภษ. 11	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญ 3 ชนิดของจังหวัด (ร้อยละ 85) (สนง.ภษ.จว./สผง.)	การดำเนินงานจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรสำคัญ 3 ชนิดของจังหวัด เป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดให้มีความเหมาะสม ลดการเกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด สินค้าขาดตลาด และราคาสินค้าตกต่ำ โดยการจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรสำคัญของจังหวัด ประกอบด้วย ข้อมูลชนิดพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม ข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัด ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด ความต้องการสินค้าเกษตรแต่ละชนิด ช่วงเวลาที่ผลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดออกสู่ตลาดเป็นรายเดือน ผู้รวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด แหล่งตลาดขายสินค้าของจังหวัด ช่วงเวลาและพื้นที่ประสพภัยธรรมชาติในแต่ละปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะนำมาจัดทำเป็นกรอบทิศทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า
รายงานผล / การคำนวณ - จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน - สูตรคำนวณ 1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญ 3 ชนิดของจังหวัด..... (แต่ละจังหวัด) = $\frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายการกิจกรรม} \times 100}{\text{กิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}}$ 2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญ 3 ชนิดของจังหวัด (รวม 76 จังหวัด) = $\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญ 3 ชนิดของจังหวัด}}{76}$		
สป.ภษ. 12	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (ร้อยละ 85) (คทส.)	การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีทิศทางการพัฒนาสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจะเป็นแนวทางให้กับทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงนำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมเพื่อให้มีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกัน

รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ	คำอธิบายตัวชี้วัด
รายงานผล / การคำนวณ - จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน - สูตรคำนวณ = $\frac{\text{ผลการปฏิบัติงานรายกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด}}$		
สป.กษ. 13	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ (ระดับ 5) (สปบ.)	- อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเกณฑ์การดำเนินงานในปี 2560 -

- หมายเหตุ :
1. การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ของ สป.กษ.
 2. ตัวชี้วัดที่สำคัญอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนไปตามผลการเจรจาตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลางที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้